



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๗ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรีกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ขอให้ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ขอให้แก้ปัญหารถมอเตอร์ไซด์ซัดขึ้นทางเท้า ของบประมาณปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ ขอให้แก้ไขปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน ขอให้ติดตั้งไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร ขอให้กำจัดวัชพืชและผักตบชวา ขอให้ซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำที่ชำรุด ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน ขอให้ปรับปรุงถนนและขยายถนน และขอให้แก้ไขปัญหาคัญๆ เป็นต้น

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทั่งถาม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทั่งถามสดด้วยวาจา ตามลำดับ คือ

๑. กระทั่งถาม เรื่อง ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ เป็นผู้ตั้งกระทั่งถาม

ประเด็นคำถาม คือ ความคืบหน้าในการดำเนินการออกประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับดอกเบี้ย แพลงหนี้ใหม่ ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการบังคับคดีโดยไม่ได้รอแปลงหนี้ใหม่ ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ที่ดินกำลังจะถูกขายทอดตลาด ในกรณีนี้ลูกหนี้จะต้องทำอย่างไร

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีทั้งหมด ๖,๗๐๐,๐๐๐ ราย มีผู้กู้ ๓,๙๐๐,๐๐๐ ราย มีผู้ค้ำอยู่ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ราย ในกฎหมายดังกล่าวนี้นับแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ทุกคนใน ๖,๗๐๐,๐๐๐ ราย จะต้องได้รับความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้การที่กระทรวงการคลังหรือคณะกรรมการ กยศ. ไม่ออกระเบียบกฎหมาย เรามีรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุด คือรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ วรรคสอง บัญญัติว่าสิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายบัญญัติแม้ไม่มีกฎหมายตราขึ้นใช้บังคับบุคคลและชุมชน สามารถใช้สิทธิเสรีภาพตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญได้ ในขณะที่กรมบังคับคดีได้ชี้แจงไปยังกรมบังคับคดีทุกจังหวัดให้มีการงดบังคับคดีรวมถึงเรื่องยึดทรัพย์การอายัดทรัพย์ และการขายทอดตลาด กระบวนการบังคับคดีเกี่ยวกับ กยศ. จะหยุดการบังคับทั้งหมดจนกว่า กยศ. จะปรับปรุงยอดหนี้

๒. กระทู้ถาม ของ นายปิยรัฐ จงเทพ

๓. กระทู้ถาม ของ นายสมบัติ ยะสินธุ์

กระทู้ถามในลำดับที่ ๒ และ ๓ เนื่องจากรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดตามการสำคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

กระทู้ถามทั่วไป

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลำดับ คือ

๑. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคูโครงการสายกรุงเทพ - หัวหินช่วงจังหวัดราชบุรีล่าช้า (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖) ถามนายกรัฐมนตรี

๒. กระทู้ถาม ของ นายร่มธรรม ข่านุรักษ์ เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืน ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖) ถามนายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามในลำดับที่ ๑ และ ๒ เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดตามการสำคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

๓. กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน หรือบุคคลใด มีพฤติการณ์ขายสินค้าหรือบริการบริเวณถนนหรือสี่แยกจราจรอันส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทั้งผู้ขายและประชาชนโดยทั่วไป

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม คือ รัฐบาลทราบถึงปัญหาและมีนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด โดยใช้จ่ายจางวาน หรือบังคับให้เด็ก เยาวชน หรือบุคคลขายสินค้าหรือบริการ บริเวณถนนหรือสี่แยกจราจร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่ อย่างไร และรัฐบาลมีนโยบาย แผน แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน หรือบุคคลที่ขายสินค้าหรือบริการ บริเวณถนนหรือสี่แยกจราจร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้มีการประสานงานกับทุก ๆ หน่วยงาน บริษัทนมเปรี้ยวที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมา กระทรวงได้มีการจัดหาพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชน เรียกว่าหารายได้เป็นการขายนั้น ประมาณ ๓๓ จังหวัด ๑๒๗ แห่ง เมื่อปีที่ผ่านมา เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ผู้แทนของบริษัทนมเปรี้ยวรายใหญ่ได้เข้ามารายงานความคืบหน้าโดยได้มีการทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังตัวแทนการขายของบริษัทตนเอง ขอให้ย้าว่าขอให้ยกเลิกการใช้เด็กและเยาวชนนั้นเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเขียนอยู่ในเงื่อนไขว่า ถ้าหากฝ่าฝืนแล้วบริษัทได้พบเห็นนั้นจะมีมาตรการลงโทษในการลดปริมาณสินค้าหรืออาจจะยกเลิกการเป็นตัวแทนการขายของผู้ที่ฝ่าฝืนในแต่ละจังหวัด ซึ่งนอกจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ เครือข่ายของภาครัฐ ทาง พมจ. สหวิชาชีพ รวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาสังคมนั้น ได้เข้าไปร่วมกันคอยตรวจสอบ รวมถึงรณรงค์สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ซึ่งทางตำรวจและฝ่ายปกครอง ถ้าท่านใดพบเห็นเด็กหรือเยาวชนที่มีพฤติกรรมหรือไปขายสินค้าที่มีกฎหมายเหล่านั้นขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ แต่การบังคับใช้กฎหมายต้องทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งกฎหมายที่บังคับไว้ก็เช่นกันที่จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ส่วนในระยะยาว ได้เสนอให้มีการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก โดยปรับให้มีเงื่อนไขให้เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น

๔. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาน้ำแห้ง จนเรือโดยสารข้ามฟาก ทำน้ำเจติย - ตลาดปากน้ำ ต้องหยุดให้บริการ

นายบุญเลิศ แสงพันธ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงคมนาคมจะเสริมสร้างท่าเรือรองรับขึ้นมาใกล้ ๆ ท่าเรือหลักเพื่อใช้สำรองในเวลาที่ท่าเรือหลักนั้นไม่สามารถใช้งานได้ ทำ Feeder ระหว่างท่าเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกขึ้นจะได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด เพิ่มเส้นทางรถเมล์เชื่อมต่อสองฝั่งแม่น้ำ โดยอาจจะมีสายที่ขึ้นทางด่วนเพื่อความรวดเร็ว หรือรถเมล์สายที่ไปตามเส้นทางปกติ เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถใช้งานได้ด้วยจะได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ บริเวณท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นแหล่งเศรษฐกิจ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีประชากรจำนวน ๑๕๓,๐๗๕ คน โดยมีท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ตั้งอยู่บริเวณร่องน้ำในพื้นที่ของเกาะพระสมุทรเจดีย์ และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานป้อมผีเสื้อสมุทร และมีเส้นทางเดินเรือรอบเกาะเพื่อข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังท่าเรือวิบูลย์ศรี ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ในปัจจุบันมีผู้ใช้สัญจรไปมา วันละประมาณ ๗๐๐ คน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการไปยังกรุงเทพมหานครส่วนใต้ รวมถึงจากกรุงเทพมหานครส่วนใต้ไปเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพมหานครชั้นในได้อย่างรวดเร็ว สภาพปัญหาของน้ำแห้งจนเรือโดยสารข้ามฟากระหว่างอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตลาดน้ำ สืบเนื่องมาจากการสะสมของดินตะกอนในร่องน้ำตามธรรมชาติซึ่งมีอยู่ทุกปี บางช่วงมีน้ำน้อยทำให้เรือโดยสารที่จะให้บริการประชาชนไม่สามารถเดินทางได้ หน่วยงานกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแลรักษาร่องน้ำเส้นทางเดินเรือได้ดำเนินการขุดลอกดินตะกอนออกในเส้นทางเดินเรือ

ระหว่างท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ ตลาดน้ำของอำเภอเมืองสมุทรปราการ เมื่อปี ๒๕๖๓ ได้จัดสรรงบประมาณ การขุดลอกร่องน้ำขนาดกว้าง ก้นร่อง ๕ เมตร ความลึก ๑ เมตร ซึ่งวัดจากระดับน้ำต่ำสุด ความยาว ๑.๕ กิโลเมตร ซึ่งเป็นช่วงของท่าเทียบเรือ ใช้ระยะเวลา ก้นร่อง ๕ เมตร ความลึก ๑ เมตร จากระดับน้ำลดต่ำสุดความยาว ๑.๕ กิโลเมตร ดำเนินการขุดลอกใน ๓๐ วัน สำหรับการขุดลอกดินตะกอน ซึ่งร่องน้ำดังกล่าวกรมเจ้าท่าจะ ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำอีก ขณะนี้ได้บรรจุอยู่ในแผนการขอรับงบประมาณในปี ๒๕๖๘ อีกประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เรื่องของการปรับปรุงร่องน้ำ การสร้างเขื่อนกั้นดินให้ถาวร การสร้างท่าเรือรองแห่งใหม่ กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่าจะดำเนินการศึกษาผลกระทบให้รอบด้าน ทั้งในเรื่องของอัตราการตกตะกอน ทิศทางการไหลของกระแสน้ำ ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ และความเหมาะสมการศึกษาเรื่องของผลกระทบ สิ่งแวดล้อมจะดำเนินการในระยะเวลาของกรอบงบประมาณปี ๒๕๖๗ นำมาซึ่งการผลักดันงบประมาณในปี ๒๕๖๘ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี ขณะนี้งบประมาณบางส่วน ได้ผ่านมติของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว เรื่องเส้นทางรถเมล์ ปัจจุบันองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยกระทรวงคมนาคมมีเส้นทางรถเมล์บริเวณดังกล่าวนี้ ๙ เส้นทาง แบ่งออกเป็นฝั่งท่าน้ำเจดีย์ ๒ เส้นทาง คือ สาย ๒๐ และสาย ต ๑๐๖ ซึ่งฝั่งตลาดปากน้ำจำนวน ๗ เส้นทาง คือสาย ๒๕ สาย ๑๐๒ สาย ๑๔๒ สาย ๑๔๕ สาย ๕๐๘ สาย ๕๑๑ และสาย ๕๓๖ ซึ่งไม่สามารถเชื่อมต่อ ๒ ฝั่งแม่น้ำโดยตรง จากท่าน้ำเจดีย์ไปยังตลาดปากน้ำ ในกรณีนี้หากประชาชนมีความสนใจที่จะเดินทางข้าม ๒ ฝั่งแม่น้ำจากท่าน้ำเจดีย์ไปยังตลาดปากน้ำจะต้องเดินทาง ด้วยรถเมล์สาย ๒๐ หรือขึ้นรถตู้สาย ต ๑๐๖ ไปที่ท่าน้ำเจดีย์ เพื่อไปต่อรถเมล์สาย ๑๔๒ ที่ป้ายถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแผนที่ตรงกิโลเมตรที่ ๙ ใต้ทางด่วน ต่อไปยังตลาดปากน้ำรวมระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายเดินทางประมาณ ๔๕ บาท ซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ดังนั้น กระทรวงคมนาคมในฐานะที่หน่วยงานกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน ได้เปลี่ยนแปลง เส้นทางเดินรถให้กับประชาชนในจำนวนเวลา จำนวนเที่ยวการเดินทางรถเมล์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม คือสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลาในราคาสมเหตุสมผล โดยให้ขสมก. เดินรถตัดช่วงของรถเมล์สาย ๒๐ ที่ทางด่วนพิเศษ หมายเลข ๙ ตรงด่านทุ่งครุไปลงทางด่วนตรงด่านช้าง ๓ เคียว ต่อเนื่องไปจนถึงสุขุมวิท ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตลาดปากน้ำ ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง ๓๐ นาที และมีค่าใช้จ่ายเพียง ๒๕ บาท จะส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับความความสะดวกสบาย ลดระยะเวลา การเดินทางจาก ๑๘ กิโลเมตร ลดลงเหลือเพียง ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงคือ ประหยัดเงินไป ๒๐ บาท

๕. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้พิจารณายกเลิกการกำหนดให้เขตพื้นที่เขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง คลองสามวา และเขตอื่น ๆ โดยรอบ เป็นพื้นที่รับน้ำโขงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และพิจารณาทบทวน การปรับเปลี่ยนสีผังเมืองในเขตพื้นที่ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น

นายธีรรัชชัย พันธุมาศ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาปนายนายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม คือ รัฐบาลมีนโยบายที่จะยกเลิกการกำหนดให้พื้นที่เขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง คลองสามวา รวมถึงเขตอื่น ๆ บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่รับน้ำโขงตะวันออกของกรุงเทพมหานครหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด รัฐบาลมีนโยบายที่จะพิจารณาทบทวนการปรับเปลี่ยนสีผังเมืองของพื้นที่เขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง คลองสามวา รวมถึงเขตอื่น ๆ บริเวณโดยรอบจากปัจจุบันที่เป็นพื้นที่สีเขียว (ที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม) ให้มีสัดส่วนของสีอื่นเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะสามารถนำความเจริญและการพัฒนามาสู่พื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นหรือไม่ เมื่อใด อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ การยกเลิกพื้นที่รับน้ำทั้งหมดทันที อาจจะมีข้อกังขาต่อประชาชนบางส่วนที่อาศัยในพื้นที่เพราะเคยเป็นพื้นที่รับน้ำมาอย่างยาวนาน แต่สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตามความเติบโตของกรุงเทพมหานครได้ ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามความคืบหน้าของกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งดำเนินการเพื่อให้ธรรมชาติกับประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ไปพร้อมกับการเติบโตของกรุงเทพมหานคร โดยที่ผ่านมากกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนากรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก โดยได้ศึกษาและดำเนินการเพื่อรองรับการพัฒนาของเมือง และการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร เช่น การขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช เพิ่มความลึกการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และการเพิ่มศักยภาพในการผันน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หนองจอก คลองสามวา และมีนบุรี เสียภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือน้ำมาก อย่างเช่น กรณีปี ๒๕๕๔ ซึ่งการยกเลิกพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ แต่สามารถดำเนินการเป็นระยะ ๆ ได้ ที่ผ่านมากกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการศึกษาพัฒนา และปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกในการพัฒนาเมืองมากกว่าเขตเกษตรกรรมได้ เพราะในปัจจุบันเขตคลองสามวากลายเป็นเขตที่มีผู้อยู่อาศัยมากเป็นอันดับ ๑ จาก ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะได้เร่งรัดและดำเนินการเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในกรุงเทพมหานครและต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเขตอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานครได้ศึกษาเพิ่มเติมพื้นที่ในการขยายตัวเมือง ปรับปรุงขยายแนว และระบบรับน้ำให้ลดลง แต่ต้องมีศักยภาพในการผันน้ำได้มากกว่าเป็นพื้นที่รับน้ำเหมือนในอดีตดังนี้ กระทรวงมหาดไทยและกทม. ได้พิจารณาและศึกษาว่าเมื่อมีการปรับปรุงเส้นทางผ่านของน้ำและเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับน้ำได้มากจะส่งผลให้มีพื้นที่เพื่อพัฒนาทางอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจทางเขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตหนองจอกได้เพิ่มขึ้น เช่น การขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา สิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน้ำ และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ผ่านมากกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้ศึกษาและเร่งรัดดำเนินการโดยสามารถลดขนาดพื้นที่ ก. ๑ พื้นที่ ก. ๑ นี้ คือพื้นที่สีเขียวตามแผนผัง พื้นที่ ก. ๑ ที่ทำได้แค่เกษตรกรรมในจำนวน ๙๐,๐๐๐ ไร่ลดลงเหลือประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่นอกเหนือจากเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวไปใช้ในรูปแบบที่มากขึ้นได้ และจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวได้อีกด้วย และกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาปรับปรุงพื้นที่ ก. ๒ พื้นที่สีเขียวอ่อน ประมาณ ๑๓๖,๐๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่รับน้ำให้เหลือ ๙๐,๐๐๐ ไร่ ที่ผ่อนปรนมากกว่าเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้มากกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องต่อแผนพัฒนาเมืองและทำให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น ส่วนความคืบหน้า กทม. ได้รายงานความคืบหน้าไปกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าประชาชนชาวหนองจอก คลองสามวา และมีนบุรี จะได้มีข่าวดีประมาณปี ๒๕๖๘ ซึ่งจะส่งผลดีต่อพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครโซนตะวันออก ทั้งการแก้ไขและการป้องกันอุทกภัยในอนาคตของกรุงเทพมหานครอีกด้วย

อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๐.๓๗-๑๑.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ คือ

๑. กระทู้ถาม ของ นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ จำนวน ๒ กระทู้ ดังนี้

๑) เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงคมนาคมได้มีการศึกษาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดำเนินการก่อสร้างสนามบินพัทลุง จังหวัดพัทลุงไว้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด และกระทรวงคมนาคมได้มีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการก่อสร้างสนามบินพัทลุง จังหวัดพัทลุงหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ กระทรวงคมนาคม โดยกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เมื่อเดือนกันยายน ปี ๒๕๖๓ แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ โดยมีการศึกษาในด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ตั้งสนามบินที่ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยใช้พื้นที่อยู่ที่ ๑,๔๙๖ ไร่ มีระยะห่างจากตัวเมืองเพียงแค่ ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ผลของการศึกษาได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว รอการจัดคำขอเพื่อตั้งงบประมาณในการก่อสร้างต่อไป โดยมีวงเงินทั้งสิ้น ๒,๒๘๒ ล้านบาท จากรายงานของการศึกษาความเป็นไปได้ของสนามบินพัทลุง คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๙ จะมีผู้โดยสาร จำนวน ๒๑๔,๑๒๙ คนต่อปี ในปี ๒๕๙๙ คาดว่าผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นมีจำนวนถึง ๖๑๗,๗๙๖ คนต่อปี ส่วนจำนวนเที่ยวบินรายงานการศึกษาประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนั้น ในปี ๒๕๖๙ คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนถึง ๑,๔๐๐ เที่ยวบิน โดยรวมทั้งปี ในปี ๒๕๙๙ จะมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นประมาณ ๔,๐๓๘ เที่ยวบิน เรื่องของการสนับสนุนงบประมาณ ด้วยกรมท่าอากาศยานจะมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณช่วงแรกก่อนในการจ้างออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งทางขับ ลานจอดเครื่องบิน รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ และอาคารที่พักผู้โดยสาร โดยได้ศึกษารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในครั้งแรกจะขอวงเงินงบประมาณ ๗๗ ล้านบาท เมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมท่าอากาศยานถึงจะดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ การก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุงต่อไป

๒) เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบพัทลุง ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

๒. กระทู้ถาม ของ นางสาวปวีตรา จิตตกิจ จำนวน ๒ กระทู้ ดังนี้

๑) เรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิทธิบัตรทอง จำนวนคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ในกรุงเทพมหานครและศูนย์ให้บริการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เพียงพอต่อการให้บริการของประชาชนอย่างครอบคลุม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิทธิในการรักษาพยาบาลผ่านบัตรทองอย่างไรกับสภาพปัญหาที่ประชาชนไม่ได้สังกัดอยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือตามบัตรประชาชน เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการทางสาธารณสุขของประชาชน โดยเหมาะสมแก่สภาวะการณ์ในปัจจุบัน เรื่องเกี่ยวกับการดูแลมาตรฐานศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อที่จะให้รองรับการเจ็บป่วยของประชาชน รวมถึงการดูแลบุคลากรเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทำอย่างไรให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ เรื่องของความสะดวกของบัตรทอง กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายครอบคลุมไปเกือบทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง รักษาโรคหัวใจ กระทรวงฯ ได้พัฒนาให้สามารถที่จะใช้บัตรประชาชนใบเดียวที่จะไปใช้สิทธิได้ในทุกแห่งทั่วประเทศ แต่จะมีปัญหาในเรื่องข้อมูลของการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยซึ่งมีกฎหมายบังคับอยู่ในขณะนี้กระทรวงฯ กำลังแก้ไขเพื่อที่จะให้เข้าถึงข้อมูลและสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้บัตรทองได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ในกรณีของสถานพยาบาลชุมชนอบอุ่น กรุงเทพมหานครจะมีเกือบ ๑,๐๐๐ แห่ง แต่มีแค่ ๑๐๐ กว่าแห่งเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอและไม่สามารถที่จะขยายเพิ่มเติมได้เนื่องจากว่าขาดแคลนแพทย์อยู่ในขั้นวิกฤติ เพราะฉะนั้นหากมีเงินที่จะไปสร้างสถานพยาบาลชุมชนอบอุ่นในเรื่องของการหาแพทย์ที่จะเข้าไปเพิ่มเติมนั้นก็ยังคงขาดแคลน เรื่องศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกระทรวงให้ความสำคัญและกำลังดำเนินการในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญในการที่จะฝึกเวชศาสตร์ฟื้นฟูในโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอ ส่วนใหญ่จะมีเวชศาสตร์ฟื้นฟูเกือบทั้งสิ้น เน้นไปทางฝึกอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยให้มีความรู้ในเรื่องการฝึกผู้ที่มีปัญหาเรื่องทุพพลภาพให้สามารถฝึกเดินได้ กระทรวงฯ ได้เร่งรัดให้มีการฝึกกายภาพบำบัดให้พอ เมื่อฝึกแล้วผู้ป่วยสามารถที่จะไปทำการฟื้นฟูบำบัดที่บ้านได้

๒) เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม และปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงานของงบประมาณขงกลาง เพื่อเป็นคำตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม ถามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

กระทู้ถามในลำดับที่ ๑) และ ๒) เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายเฉลิมพงศ์ แสงดี เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงมหาดไทยจะสามารถจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงบริเวณหาดป่าตอง ถนนบางลา เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด และกระทรวงมหาดไทยจะสามารถขยายเวลาการเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกา เพื่อให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวและเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ จังหวัดภูเก็ต เดิมได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อปี ๒๕๔๖ เรียกว่า Zoning โดยกำหนดเขตเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการไว้ ๒ บริเวณ บริเวณที่ ๑ ในอำเภอเมืองภูเก็ต บริเวณที่ ๒ อำเภอกะทู้ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาทบทวน และปรับปรุงการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการมีหนังสือแจ้งการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปยังทุกจังหวัดรวมทั้งจังหวัดภูเก็ตด้วย ให้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงการกำหนดพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตได้ขอการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่เพื่อการขออนุญาตให้ตั้งสถานบริการ และกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจนมีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีการกำหนดเขตเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเพิ่มเติมอีกจาก ๒ บริเวณ เป็น ๑๐ บริเวณด้วยกัน บริเวณที่ ๑ อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลละหาร อำเภอเมืองภูเก็ต พื้นที่บริเวณที่ ๒ อยู่ที่ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต พื้นที่ที่ ๓ อยู่ในพื้นที่ของตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต เช่นเดียวกันแต่เป็นคนละจุด พื้นที่ที่ ๔ อยู่ในตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต พื้นที่ที่ ๕ ถึงพื้นที่ที่ ๑๐ อยู่ในตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ หากเห็นว่ายังมีพื้นที่อื่น ๆ ที่เห็นว่าจะต้องมาปรับปรุงกำหนดเพื่อการขออนุญาตในการตั้งสถานบริการเพิ่มเติม มีแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการในการแก้ไขพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ดังนี้ จังหวัดพิจารณาเขตพื้นที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการ โดยให้นำมาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ ๒๕๐๙ มาเป็นหลักในการพิจารณา โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมให้ครอบคลุมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งประชาชน ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ผู้นำศาสนา นักธุรกิจ รวมถึงจัดให้ทำรายงานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ให้จังหวัดตั้งคณะกรรมการของจังหวัดประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ตามที่ต้องการที่จะกำหนดเป็นเขตเพื่อการอนุญาตตั้งสถานบริการโดยดูสภาพทั้งเวลากลางวันและกลางคืนของเขตพื้นที่ เพื่ออนุญาตตั้งสถานบริการและนอกเขตพื้นที่การอนุญาตด้วยที่อยู่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบเพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และจัดให้มีการทำข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่ และให้บันทึกภาพถ่ายที่ตั้งของพื้นที่ของการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ทั้งกลางวันและกลางคืนทุกครั้ง ที่ดำเนินการ

๔. กระทุ้งถาม ของ นายชุตินรงค์ พิภพภิญโญ เรื่อง ปัญหาข้างป่าที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัดระยอง (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖) ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐมนตรีติดตามการสำคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทุ้งถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมรับทราบ **รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง**

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายประพัฒน์ ต้นสุวรรณนทร์ และนายจ่านงค์ ถาวรวิสิทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และผู้แทนจากสำนักงานศาลปกครองเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑

สมาชิกฯ อภิปราย ในประเด็นเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ โดยได้เขียนรายละเอียดไว้ครบถ้วน ได้กล่าวถึงเป้าประสงค์หลัก แบ่งเป็นแผนแม่บทเอาไว้เป็น ๔ ระยะ ภารกิจทั้ง ๕ ด้าน จะเห็นว่าการปฏิบัติงานได้เป็นไปตามรูปแบบกระบวนการของการดำเนินงานซึ่งตรงตามแผนปฏิบัติงานของศาลปกครอง ประเด็นกรอบระยะเวลาของการพิจารณาคดีของศาลปกครอง การตรวจสอบจากรายงานมีการระบุว่าหากย้อนกลับไปในอดีตที่มีการยื่นฟ้องระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ยังคงมีคดีที่ค้างคาอยู่ในการพิจารณารวมทั้งหมดแล้วถึง ๔๒๐ กว่าคดี อย่างไรก็ตามรายงานดังกล่าวกลับไม่มีข้อมูลของตัวเลขจำนวนคดีที่ค้างค้ำว่าเป็นคดีประเภทใดบ้าง ศาลปกครองควรต้องเปิดเผยในรายงานเพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบสาเหตุของความล่าช้าในการพิจารณาคดี หลายคดีเป็นคดีที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชน หากใช้เวลาในการพิจารณาคดีที่ยาวนานจนเกินไปอาจทำให้ทรัพยากรของประชาชนที่มาฟ้องร้องคดีก็อาจจะหมดไปได้ และไม่ได้รับการคุ้มครอง หรืออำนวยความสะดวกได้อย่างที่ควร ประเด็นเรื่องกลไกของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ตอบชี้แจง ในประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแรก คือ ตัวชี้วัดร้อยละของคดีที่ดำเนินการบังคับแล้วเสร็จไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากว่าได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ทำได้ ๕๖.๗๙ สาเหตุมาจากว่าจำนวนคดีที่ดำเนินการบังคับคดีปกครองแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ คำนวณมาจากจำนวนคดีที่ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา และคำสั่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) และจำนวนคดีที่มีการบังคับในคดีที่ต้องมีการออกหมายบังคับคดีโดยนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ ซึ่งในกรณีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในหลายกรณีต้องเป็นคดีที่อยู่ระหว่างรอผู้ฟ้องคดีมายื่นเรื่องดำเนินการหรือที่เรียกคดีแจ้งสิทธิเป็นเหตุปัจจัยภายนอกที่สำนักงานศาลปกครองไม่อาจควบคุมได้ ตัวชี้วัดที่ ๒ คือตัวชี้วัดจำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จ เนื่องจากอัตรากำลังบุคลากรศาลปกครองไม่สอดคล้องกับปริมาณคดี รวมทั้งคดีที่เข้ามาใหม่ในปัจจุบันมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครองมีแนวทางในการยกระดับการอำนวยความสะดวกทางด้านคดีปกครองในด้านต่าง ๆ โดยมีแนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครองในเรื่องการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การลดขั้นตอนการพิจารณาคดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี นอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการคือนำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาใช้เป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาทให้เสร็จสิ้นไปจากศาลโดยเร็ว เรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

เรื่องของการบริหารจัดการคดีค้างสะสมนอกจากนี้เมื่อกฎหมายกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมใช้บังคับ ศาลปกครองได้มีการปฏิบัติโดยออกประกาศศาลปกครองเรื่องกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานการดำเนินคดีในศาลปกครองทั้งในศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นการอนุมัติและดำเนินการตามกฎหมายกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีการกำหนดกรอบระยะเวลาไว้ใน ๓ ขั้นตอน ๑. ขั้นตอนของการตรวจคำฟ้อง คำอุทธรณ์ การแสวงหาข้อเท็จจริง จนถึงวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง ๒. ขั้นตอนการจัดทำคำแถลงการณ์ ๓. ขั้นตอนการอ่านการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก การอ่านคำพิพากษา ซึ่งมีระยะเวลากำหนดไว้ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะมีการติดตามประเมินผลต่อไปว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้จะทำได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการคดีในเรื่องของการวิเคราะห์และจัดทำแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้มีมาตรฐานเดียวกัน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา

ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา ตามลำดับ คือ

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการจ้างงานและเพิ่มทักษะแรงงาน ซึ่ง นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๔) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ

๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมการการแรงงานพิจารณาการจัดตั้งสภาแรงงานจังหวัดสำหรับลูกจ้างและนายจ้างภายในจังหวัด ซึ่ง นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๓๖)

๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการจ้างงานและเพิ่มทักษะแรงงาน ซึ่ง นายเชียว จำปาทอง เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

ผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล ตามลำดับ โดยสรุปคือ จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้สำรวจภาวะการทำงานของประชากรที่ว่างงานมีเพียง ๓๖๐,๐๐๐ คน ซึ่งคิดเป็นระดับต่ำแต่ไม่เพียงพอต่อการสะท้อนปัญหาภาวะการขาดแคลนแรงงานของไทย อีกทั้งแรงงานไทยยังเผชิญปัญหาการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม เช่น ค่าแรงไม่สอดคล้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ค่าแรงที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน การคุ้มครองแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความเปราะบางและอันตรายจากการทำงาน นอกจากนี้การใช้ระบบอัตโนมัติขั้นหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเริ่มทำงานได้ด้วยตัวเองส่งผลให้แรงงานถูกเลิกจ้างและมีความต้องการแรงงานลดลง คำนึงถึงผลกำไรมากกว่าชีวิตของแรงงาน เช่น ระบบคอลเซ็นเตอร์อัตโนมัติระบบอัตโนมัติขั้นในโรงงาน เป็นต้น ทั้งยังต้องเพิ่มทักษะให้กับแรงงานให้สอดคล้องกับการพัฒนา อันจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงในชีวิตและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดินหรือมีความจำเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือในทางใด ๆ ก็ตาม หรือในอันที่จะขจัดเหตุใด ๆ ที่

กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ดังนั้น จึงเสนอญัตติด่วนดังกล่าวมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐

สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นปัญหาแรงงาน แรงงานถือเป็นกำลังหลักและเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานจำเป็นต้องการแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนงานบางประการที่มีทักษะเฉพาะ การผลิตแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกในสังคมไทยไปจนถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่ยังอาจมีขีดความสามารถไม่เพียงพอต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานบนเวทีโลกเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคุณภาพจากต่างประเทศ ประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การยกระดับเพิ่มทักษะในเรื่องของแรงงานให้มีคุณภาพ เชื่อมโยงการศึกษากับตลาดแรงงานอย่างบูรณาการ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ประกอบการไปจนถึงจัดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้อง สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน สนับสนุนให้เกิดการศึกษาที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เป็นศูนย์กลาง เป็นการสร้างรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ล้วนแล้วแต่มีความต้องการแรงงาน ทักษะสูงเป็นจำนวนมากไปจนถึงผลิตคิคนวัตกรรมของตนเองเพื่อสร้างอาชีพใหม่สู่การต่อยอดในอนาคตยกระดับทักษะแรงงาน สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ และทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนให้แรงงานเกิดภาวะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแรงงานในการปรับตัวให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และตลาดแรงงานในอนาคต โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ **ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวให้คณะกรรมการการแรงงานเพื่อพิจารณา และมีมติให้คณะกรรมการฯ พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน**

๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหานี้ลีนครวเรือน ซึ่ง นายอนุชา บูรพชัยศรี กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๕) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก ๔ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ

๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูง ซึ่ง นายวิฑิตยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๖)

๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ลีนครวเรือนอย่างยั่งยืน ซึ่ง นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒๔)

๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูงในเมืองใหญ่ ซึ่ง นายเอกราช อุดมอำนาจ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูง ซึ่ง นางปติดา ตันติรัตนานนท์ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

ผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล โดยสรุปดังนี้ จากการเปิดเผยผลสำรวจของนายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถึงสถานการณ์นี้ลีนครวเรือนไทย ปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พบว่าประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จำเป็นต้องมีการสร้างหนี้เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

